

Số: 30 /LĐLĐ

V/v triển khai thực hiện

Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021

của Bộ Chính trị

Lai Châu, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: - Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;
- Các Công đoàn Ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch số 242/KH-MTTQ-BTT ngày 31/10/2023 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với công tác Người Việt Nam ở nước ngoài

Phổ biến, quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài như Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW, Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị; Kết luận 03/KL-2MTTW- ĐCT, ngày 17/01/2023 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chương trình hành động 13/CTr-MTTW-BTT, ngày 19/10/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam... nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân kiều bào về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể; tuyên truyền vận động người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết cộng đồng, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tôn trọng pháp luật nước sở tại; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, phản bác lại các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của

các thế lực thù địch chống chế độ, phá hoại, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; tham gia xây dựng và thực hiện giám sát, phản biện xã hội liên quan đến chính sách, pháp luật về người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Đảng, Nhà nước.

Phối hợp rà soát, phản biện và đề xuất tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, ưu tiên phối hợp hoàn thiện về chính sách, pháp luật và tính khả thi của các chính sách trong thực tiễn, nhất là hỗ trợ về địa vị pháp lý, các quy định về quốc tịch, thu hút đầu tư và phát huy tiềm năng tri thức của kiều bào, các vấn đề về nhà ở, dạy và học tiếng Việt, củng cố hội đoàn, hỗ trợ kiều bào một số địa bàn đang gặp nhiều khó khăn...

Phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là những vấn đề được đông đảo kiều bào quan tâm như quốc tịch, đầu tư, nhà ở, thủ tục hành chính khi về nước làm việc, thường trú...

Phối hợp triển khai các hoạt động liên quan tới người Việt Nam ở nước ngoài ở địa phương; tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu và các hoạt động thiết thực khác nhân dịp người Việt Nam ở nước ngoài về quê hương đón Tết và dự các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương.

3. Tuyên truyền, vận động người Việt Nam ở nước ngoài hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương đất nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người Việt Nam ở nước ngoài tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo; tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời, phát huy khả năng làm cầu nối thiết lập các mối quan hệ cho việc mở rộng hợp tác, đầu tư và xúc tiến thương mại với các công ty, các tổ chức và cá nhân nước ngoài vào Việt Nam.

Phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan hữu quan tổ chức các chương trình giao lưu thể thao, văn hóa, biểu diễn nghệ thuật phục vụ bà con người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao kết hợp quảng bá, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Có các hình thức khen thưởng kịp thời ghi nhận, động viên, tôn vinh các tập thể

và cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước.

4. Xây dựng cơ chế phối hợp và kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường nguồn lực thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng rõ về chức năng, nhiệm vụ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm tạo nên tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng thể, thống nhất trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài. Coi trọng, quan tâm hỗ trợ và phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt, những người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; mở rộng thành phần, lựa chọn những người tiêu biểu ở các khu vực trọng điểm, các nước có đông người Việt Nam ở để giới thiệu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Phối hợp đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đảm bảo các điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, về kinh phí để triển khai có hiệu quả công tác tập hợp, vận động, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới;

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn Ngành, Công đoàn Viên chức nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, TgNc.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Trinh

